

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /SNN&PTNT-KHTC

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2023

V/v tham gia ý kiến về đề nghị điều chỉnh thời gian thực hiện Tiểu dự án và điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng các gói thầu thuộc Tiểu dự án 2, tỉnh Thanh Hóa thuộc dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) do Ngân hàng Thế giới tài trợ.

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa.

Nhận được Văn bản số 269/SKHĐT-ĐTTĐGS ngày 15/01/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc tham gia ý kiến điều chỉnh thời gian thực hiện Tiểu dự án và điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng các gói thầu thuộc Tiểu dự án 2, tỉnh Thanh Hóa thuộc dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) do Ngân hàng Thế giới tài trợ. Sau khi nghiên cứu, căn cứ ý kiến tham gia của Chi cục Thủy lợi tại Văn bản số 64/CCTL-QLCT ngày 19/01/2023, theo chức năng nhiệm vụ được giao, Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau:

Theo báo cáo của Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa (Chủ đầu tư) tại Tờ trình số 111/TTr-BQLDANN ngày 30/12/2022; hiện nay, mặc dù đã hết thời gian thực hiện dự án và thời gian thực hiện hợp đồng (31/12/2022) nhưng các công trình hồ chứa Cửa Hón, huyện Thạch Thành; Đập Ngang, huyện Hà Trung; Cửa Trát, Cây Quýt, huyện Thọ Xuân; Hón Kín, huyện Thường Xuân thuộc các gói thầu số 10, 11 và một số gói thầu tư vấn có liên quan - Tiểu dự án 2 thuộc dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) vẫn chưa hoàn thành.

Theo báo cáo của Chủ đầu tư, dự án WB8 đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án từ năm 2016 đến ngày 31/12/2023 tại Quyết định số 5001/QĐ-BNN-HTQT ngày 22/12/2022. Vì vậy, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét kỹ các quy định của hợp đồng, ý kiến chỉ đạo của các đơn vị có liên quan (Bộ Nông nghiệp và PTNT, UBND tỉnh Thanh Hóa, Ban CPO,...) để xem xét, tham mưu việc gia hạn đảm bảo các quy định của pháp luật hiện hành.

Nếu được cấp có thẩm quyền chấp thuận gia hạn, đề nghị Chủ đầu tư khẩn trương tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc (nếu có), hoàn thiện đầy đủ các thủ tục theo quy định của Nhà nước và Nhà tài trợ, chỉ đạo các nhà thầu huy động tối đa các nguồn lực, tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị, nguyên nhiên liệu, vật liệu,... để thi công đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn, vệ sinh môi trường; sớm hoàn thành và bàn giao các công trình vào sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư.

Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, KHTC.

GIÁM ĐỐC

Cao Văn Cường